

## 3 เขตพื้นที่การศึกษา จ.สุโขทัย เตรียมเป็นเจ้าภาพ **สพฐ. เกมส์** ระดับภาคเหนือ 17 จังหวัด

นำเสนอเมื่อ : 7 พ.ย. 2561

วันที่ 6 พ.ย.2561 ที่ห้องประชุมพระราชพฤตผาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ดุร.พยอม วงษ์พูล ประธานเขตตรวจราชการที่ 17 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 นายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนชั้นพื้นฐาน “สพฐ. เกมส์” ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสุโขทัย โดยมี 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขัน

การแข่งขันกีฬานักเรียนชั้นพื้นฐาน “สพฐ. เกมส์” ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดสุโขทัย โดยมี 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ ในช่วงระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาในกรุงเทพและปริมณฑล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้กำหนดให้จัดโครงการ “สพฐ. เกมส์” ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชาติ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระบบการศึกษา หันมาสนใจการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างเสริมพลานามัยที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถพัฒนาทักษะกีฬาพื้นฐานจนก้าวสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้



สำหรับการแข่งขัน “สพฐ. เกมส์” จะจัดแข่งขันใน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บาสเกตบอล วิ่ง 31 ขา และคีตะมวยไทย/ศิลปะแม่ไม้มวยไทย (สำหรับกีฬานักเรียนเฉพาะความพิการ ได้แก่ เปตอง วิ่ง 31 ขา และฟุตซอล) ในรุ่นอายุการแข่งขัน 3 รุ่น คือ ระดับประถมศึกษา/อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/อายุไม่เกิน 15 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อายุไม่เกิน 18 ปี โดยจะมีการคัดเลือกตัวแทนระดับเขต ไปแข่งขันกีฬาในระดับภาค ประเภทละ 1 ทีม ระหว่างวันที่ 5-25 พฤศจิกายน 2561 จากนั้นจะคัดเลือกตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันในระดับชาติ ประเภทละ 2 ทีม โดยจัดแข่งขันใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ที่จังหวัดสุโขทัย , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมหาสารคาม , ภาคใต้ ที่จังหวัดกระบี่ , ภาคกลาง ที่จังหวัดสมุทรสาคร , ภาคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี และภาคใต้ชายแดน ที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561 จากนั้นจะจัดการแข่งขันระดับชาติ รอบรองชนะเลิศ ณ สนามกีฬาในกรุงเทพและปริมณฑลระหว่างวันที่ 10-15 ธันวาคม 2561 และจัดการแข่งขันระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกีฬาแห่งชาติอีกด้วย